



คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์เช้นท์ พาร์ทเนอร์ จำกัด ("บริษัท") ตระหนักถึงความสำคัญของการเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยบริษัทได้จัดทำมีนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ("นโยบายความเป็นส่วนตัว") เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงมีมาตรการการรักษาความปลอดภัย เพื่อให้ท่านได้มั่นใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รับจะถูกนำไปใช้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ("พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล") กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะแจ้งให้ท่านทราบถึงวิธีการที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ประเภทข้อมูลและวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าว รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอก สิทธิของท่าน มาตรการการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และวิธีการที่ท่านสามารถติดต่อบริษัท

ปัจจุบัน บริษัทได้เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตัวอย่างเช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ เพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ท่าน หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายใดๆ ที่บริษัทหรือท่านต้องปฏิบัติตาม และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดตามที่ระบุในหนังสือฉบับนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งบริษัทเก็บรวบรวมและใช้อยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

1. **วัตถุประสงค์สำหรับการให้บริการ** ในด้านการจัดการกองทุนส่วนบุคคล และการเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งรวมถึงการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวกับบัญชีของท่านในการเข้าทำสัญญา กับบริษัท เช่น การให้คำแนะนำ , การจัดหาผลิตภัณฑ์การลงทุน , การเสนอทางเลือกให้แก่ท่าน รวมถึงการปฏิบัติภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
2. **วัตถุประสงค์อื่นๆ** นอกเหนือจากการให้บริการ เพื่อใช้ข้อมูลของท่านในการแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทและบริษัทในเครือ รายการส่งเสริมการขายต่างๆ กิจกรรมทางการตลาด ข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆ รวมไปถึงเพื่อใช้สำหรับการวิเคราะห์ และ/หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทให้เหมาะสมกับความต้องการของท่าน เพื่อขยายสิทธิประโยชน์ให้ท่านได้มากขึ้นและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

การขอใช้สิทธิต่างๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้กฎหมายและนโยบายที่กำหนดไว้ในขณะนี้ หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ท่านมีสิทธิที่ถอนความยินยอม เข้าถึง โอนย้าย คัดค้าน ลบ ระงับ แก้ไข ร้องเรียน เมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับบริษัท เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธินั้นโดยกฎหมายหรือเป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่านอยู่ อย่างไรก็ตามการถอนความยินยอมของท่านอาจส่งผลกระทบต่อท่านจากการใช้ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการต่างๆ เช่น ท่านจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ หรือข้อเสนอและการบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของท่าน หรือไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ท่าน ดังนั้นเพื่อประโยชน์ของท่าน จึงควรศึกษาและสอบถามถึงผลกระทบก่อนเพิกถอนความยินยอมดังกล่าว

ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว และการขอใช้สิทธิต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท <https://merchant.co.th/en/privacy-policy-merchant-partners-asset-management-limited> หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่บริษัทตามช่องทางการให้บริการ หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ของบริษัท 02-660-6677